



กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร

สำนักประชาสัมพันธ์ โทร ๐๒ ๒๔๔ ๒๕๑๕ - ๑๖ โทรสาร ๐๒ ๒๔๔ ๒๕๑๗

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดกิจกรรมรณรงค์เยาวชนเพื่อสร้างความสมานฉันท์ (ภาคใต้) เพื่อให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะโดยใช้วัฒนธรรมสี่ภาค

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยกลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร สำนักประชาสัมพันธ์ ร่วมกับคณะกรรมการเยาวชนประชาธิปไตย ภาคใต้ ประจำปี ๒๕๕๗ จะจัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนความปรองดองสมานฉันท์และการมีส่วนร่วมของเยาวชนเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้เข้มแข็ง กิจกรรม “รวมรุ่นเยาวชนเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี ๒๕๕๘” (ภาคใต้) ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเดอะ รอยัล พาราไดส์ หาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

สืบเนื่องจากการที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเยาวชนประชาธิปไตยมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๕ จนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ตัวแทนเยาวชนจากทั่วประเทศได้รับการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย กระตุ้นให้เยาวชนสนใจศึกษาหาความรู้ และติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ตลอดจนคุณธรรมจริยธรรม เพื่อจะกลับไปเป็นสื่อบุคคลเผยแพร่ความรู้ให้กับเยาวชนคนอื่นๆ ในสถาบันการศึกษา ชุมชน และสังคมของตนเอง ผ่านการจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายต่างๆ รวมทั้งเป็นผู้ประสานงานระหว่างเพื่อนรุ่นประชาธิปไตยในการดำเนินกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ ดังนั้น เยาวชนประชาธิปไตยจึงถือได้ว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของไทย อนึ่ง หลังจากที่ยุชนประชาธิปไตยที่ผ่านการฝึกอบรมในแต่ละปีได้ไปทำหน้าที่ขยายผลการสร้างเครือข่ายแล้ว สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจะได้จัดกิจกรรมรวมรุ่นเยาวชนประชาธิปไตย เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคี ความปรองดองสมานฉันท์ระหว่างเครือข่ายเยาวชนประชาธิปไตยของรัฐสภา การแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ การดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม ตลอดจนการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะให้แก่สังคมในรูปแบบต่างๆ โดยกำหนดจัดกิจกรรมในสี่ภูมิภาค/ปี โดยในปี ๒๕๕๘ ภาคใต้กำหนดจัดกิจกรรมรวมรุ่นเยาวชนประชาธิปไตย ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเดอะรอยัล พาราไดส์ หาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะกรรมการเยาวชนประชาธิปไตย เยาวชนประชาธิปไตยภาคใต้ ตั้งแต่ ปี ๒๕๔๕ - ๒๕๕๘ เยาวชนจากโรงเรียนภาคีเครือข่ายของเยาวชนประชาธิปไตยในจังหวัดภูเก็ต (โรงเรียนสตรีภูเก็ต และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖) และตัวแทนเยาวชนฯ จากภูมิภาคต่างๆ ทั้งภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ทั้งนี้ นายนำชัย กฤษณาสกุล สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติจังหวัดสตูล ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม และบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยตามวิถีรัฐธรรมนูญ” นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่ส่งเสริมความสมานฉันท์ คือ การแบ่งกลุ่มระดมสมอง เรื่อง “พลเมืองดีที่เราอยากเห็น...เป็นอย่างไร” และ “แนวทางการสร้างเยาวชนประชาธิปไตย ประจำปี ๒๕๕๘” และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ ซึ่งในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวจะได้ร่วมจัด “กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะโดยใช้สื่อวัฒนธรรมสี่ภาค” โดยการเดินรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของหน้าที่พลเมืองในการร่วมมือกับหน่วยงานรัฐสอดส่องดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว การปฏิบัติตนเป็นเจ้าบ้านที่ดี ซึ่งขบวนเดินรณรงค์ออกจากโรงแรมฯ ไปยังลานบางลา หาดป่าตอง และจะได้มีพิธีเปิดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะดังกล่าว ณ ลานบางลา โดยนางสาวเฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ นายกเทศบาลเมืองป่าตอง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมชมการแสดงวัฒนธรรมสี่ภาคจากตัวแทนเยาวชนประชาธิปไตยในแต่ละภาค และการแสดงร่วมสมัยจากโรงเรียนเทศบาลบ้านไสน้ำเย็น